

Số: 133 /BC-UBND

Thanh Trị, ngày 14 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 (Từ 01/12/2022 đến 31/5/2023)

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-HĐND ngày 31/5/2023 của Thường trực HĐND huyện Tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND huyện Thanh Trị khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. UBND huyện báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, với những nội dung, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung, những vấn đề nổi lên có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023

Thanh Trị là huyện nông nghiệp thuộc vùng nông thôn của tỉnh Sóc Trăng, cách thành phố Sóc Trăng 32 km nằm dọc trên Quốc lộ 1A. Tổng diện tích tự nhiên 28.810 ha. Phía Đông giáp với huyện Mỹ Xuyên, phía Tây giáp với thị xã Ngã Năm, phía Nam giáp với huyện Vĩnh Lợi - tỉnh Bạc Liêu, phía Bắc giáp với huyện Mỹ Tú. Đơn vị hành chính của huyện có 08 xã, 02 thị trấn với 74 ấp. Địa bàn có hai trục giao thông chính là tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 61B, có nhiều thuận lợi trong việc giao thương, vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, đây cũng là điều kiện để tội phạm lợi dụng các tuyến đường nhỏ dọc theo các trục giao thông chính để vận chuyển hàng cấm, trốn tránh việc kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng.

Người dân trên địa bàn chủ yếu sinh sống bằng nông nghiệp. Tuy nhiên, gần đây do ảnh hưởng của sự chuyển dịch kinh tế - xã hội, một bộ phận lớn người dân trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa ở các khu công nghiệp, thành phố lớn. Do đó, các gia đình thiếu sự quan tâm, giáo dục trong quản lý các cháu ở độ tuổi thanh thiếu niên. Từ đó, các đối tượng xấu lợi dụng để lôi kéo, dụ dỗ sử dụng trái phép chất ma túy và thực hiện các hành vi trái pháp luật.

2. Đặc điểm diễn biến tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tại địa phương

- Tình hình tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn xã hội: Nhìn chung, tình hình tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 27,3% so với cùng kỳ. Trong đó, trộm cắp tài sản giảm 37,5%, cố ý gây thương tích giảm 14,2%, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản giảm 50%. Tuy nhiên, tội phạm giết người vẫn còn xảy ra, tương đương so với cùng kỳ. Một số loại tội phạm khác có tăng nhưng số vụ việc xảy ra không nhiều và được điều tra khám phá kịp thời như: gây rối trật tự công cộng, giao cấu với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi,...

Phương thức, thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, manh động: đối với tội phạm trộm cắp tài sản, chủ yếu là xe máy, điện thoại di động, máy tính, thiết bị giảng

dạy trong trường học không người trông coi. Các đối tượng còn có sự mồm nõi, hoạt động nhóm gồm nhiều đối tượng, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện tội phạm. Công tác quản lý, giáo dục của gia đình và nhà trường còn khá lỏng lẻo, dẫn đến vụ việc học sinh thực hiện các hành vi trộm cắp thiết bị, tài sản trong trường học để phục vụ nhu cầu ăn chơi.

Gần đây, trên địa bàn, xuất hiện thủ đoạn giả danh người thân, bạn bè của bị hại để kêu bị hại chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Tình trạng thanh thiếu niên ăn chơi lêu lổng, tụ tập về khuya, gây rối trật tự địa bàn vẫn còn xảy ra ở một số nơi.

- Tình hình tham nhũng, kinh tế, buôn lậu: gia tăng so với cùng kỳ. Các hành vi xâm phạm trật tự quản lý kinh tế chủ yếu là vi phạm quy định khai thác tài nguyên, sử dụng đất đai,...

- Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: chưa phát hiện tội phạm về môi trường. Tuy nhiên, hiện nay, nổi lên trên địa bàn là tình trạng lợi dụng việc cải tạo ruộng đất, nạo vét kênh, mương của người dân, một số đối tượng đem đất mặt đi bán gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng xấu đến môi trường.

- Tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy: vẫn còn diễn biến phức tạp; số người nghiện, người liên quan ma túy tiếp tục tăng. Để có tiền thỏa mãn nhu cầu sử dụng ma túy của cá nhân, các đối tượng ma túy đã thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với hình thức nhỏ lẻ, có nhiều phương thức, thủ đoạn đối phó với cơ quan Công an. Phương thức liên lạc, thời gian, địa điểm giao nhận thường xuyên thay đổi. Thành phần đối tượng ma túy ngày càng đa dạng, có xu hướng trẻ hóa, thường tụ tập sử dụng ma túy tại các nhà nghỉ, phòng trọ, quán karaoke,...

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tham mưu trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện chủ động xây dựng Kế hoạch số 77/KH-BCĐUBND ngày 19/4/2023 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023. Ngoài ra còn tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm như: các kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “*Đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy tại các địa bàn, tuyến trọng điểm*” trên địa bàn huyện Thạnh Trị; Dự án “*Giải quyết tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn*”.

2. Công tác phòng ngừa tội phạm

- Công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật: Chỉ đạo các ban, phòng ngành huyện phối hợp Công an huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác cải cách hành chính, cụ thể: tuyên truyền tập trung được 23 cuộc, với 2.773 lượt người tham sự; tuyên truyền cá biệt 06 trường hợp; tuyên truyền trên loa an ninh được 155 cuộc, Trung tâm Văn

hóa - Thể thao - Truyền thanh huyện tuyên truyền 42 cuộc; tuyên truyền trên các trang mạng xã hội 160 lượt tin, bài viết; phát 800 tờ rơi; phối hợp với Phòng Công an tác chính trị Công an tỉnh đăng tải 01 trường hợp “gương người tốt, việc tốt”.

- Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Tăng cường xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố “thế trận lòng dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự”. Tập trung làm tốt công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉ đạo các ban, phòng ngành huyện phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Hội đoàn thể huyện triển khai các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Triển khai thực hiện khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh” năm 2023 theo Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đồng thời, năm 2023 huyện chọn xã Thạnh Trị là xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận. Củng cố các tổ chức quần chúng làm nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở, đến nay xây dựng được 02 Ban bảo vệ dân phố, 19 Tổ bảo vệ dân phố với tổng số 89 thành viên; 259 Tổ an ninh nhân dân với 845 thành viên; 74 Tổ hòa giải ở cơ sở với 436 hòa giải viên; tuyển dụng 25 Công an xã bán chuyên trách tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Các tổ chức quần chúng ở cơ sở đều có ý thức tinh thần trách nhiệm cao, nắm chặt tình hình ở địa bàn cơ sở, tích cực tham gia cùng lực lượng Công an cơ sở thực hiện công tác tuần tra phòng, chống tội phạm; số lượng thành viên được đảm bảo, chất lượng hoạt động ngày càng nâng lên, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành những chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương, góp phần giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Củng cố, nâng cao hiệu quả 12 mô hình trên địa bàn. Qua triển khai thực hiện, hiệu quả tích cực của các mô hình đã góp phần trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi phạm tội; giúp nhân dân nâng cao ý thức tự giác, bảo vệ tài sản và chấp hành những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương.

- Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp giữa các lực lượng trong phòng, chống tội phạm: Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống tội phạm. Các ban phòng ngành, đoàn thể huyện thường xuyên phối hợp cùng lực lượng Công an tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật như: quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an và Quân sự theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Quy chế số 05/QCPH-CAT-STNMT ngày 30/9/2021 giữa Công an tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về phối hợp thực hiện công tác đảm bảo an ninh và phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi

trường; Quy chế số 01/QCPH-CAT-SGDĐT ngày 23/11/2022 giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp thực hiện việc trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng,... Công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra Công an huyện và Viện kiểm sát nhân dân huyện trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Chỉ đạo Trung tâm y tế huyện: Tiếp tục duy trì 10 địa điểm đủ điều kiện tiếp nhận và chẩn đoán, xác định tình trạng nghiện ma túy ở 10 Trạm Y tế xã, thị trấn; thường xuyên phổ biến tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức về công tác phòng, chống tội phạm về ma túy, về nguy cơ, hiểm họa của ma túy. Trong 06 tháng đầu năm tiếp nhận 01 trường hợp đề nghị xác định tình trạng nghiện. Kết quả xác định không nghiện.

Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an huyện và UBND các xã, thị trấn tạo điều kiện dạy nghề, tạo việc làm cho các đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc về địa phương.

- Công tác giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật, người có nguy cơ vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư: Tăng cường phối hợp quản lý, giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật, người có nguy cơ vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư. Chỉ đạo các ban, phòng ngành huyện phối hợp các Hội đoàn thể huyện, Công an huyện rà soát các nhóm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật trên địa bàn để đưa vào danh sách quản lý, thường xuyên gọi hỏi, răn đe được 248 lượt người vi phạm pháp luật và người có nguy cơ vi phạm pháp luật. Qua đó, đã góp phần tích cực vào công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh và Hướng dẫn liên ngành số 09/HD-CAT-SYT-STP-SLĐTBXH-TAND ngày 03/5/2019 của Công an tỉnh, Sở Y tế tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã Hội tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh về Quy chế phối hợp lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã lập hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc 02 đối tượng.

- Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự: Tăng cường quản lý cư trú, nắm hộ, nắm người và giải quyết tình hình ngay tại cơ sở. Đẩy mạnh ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu Căn cước công dân phục vụ có hiệu quả trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Chỉ đạo Công an huyện phối hợp các đơn vị có liên quan quản lý chặt chẽ ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Đã tổ chức kiểm tra và phối hợp kiểm tra 29 cơ sở ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT. Qua kiểm tra, phát hiện 01 cơ sở vi phạm; kết quả ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 18 triệu đồng.

Chỉ đạo Công an huyện phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xử lý nghiêm những hành vi sử dụng trái phép. Qua tuần tra, phát hiện 02 trường hợp vi

phạm với các hành vi: đốt pháo trái phép, tàng trữ công cụ hỗ trợ trái phép. Kết quả, xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng, hiện đang củng cố hồ sơ xử lý 01 trường hợp. Lực lượng Công an - Quân sự huyện thu hồi 03 đầu đạn 105mm; nhập kho 01 khẩu AR15 và 16 viên đạn chờ tiêu hủy theo quy định.

3. Công tác xây dựng, hoàn thiện, triển khai các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Chỉ đạo Công an huyện phối hợp các đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

4. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

- Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội: Phát hiện 15 vụ việc phạm tội về TTXH (*giảm 06 vụ so với cùng kỳ*). Đã điều tra, xác minh làm rõ 13 vụ (*tỷ lệ 81,3%*), bắt, xử lý 31 đối tượng. Kết quả: khởi tố 07 vụ, 08 bị can; tỷ lệ điều tra, khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% (*01/01 vụ*).

- Tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng: Đã phát hiện 05 vụ, 09 đối tượng (*tăng 05 vụ so với cùng kỳ*), hiện đang điều tra, xác minh.

- Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường: Phát hiện 07 vụ, 09 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, kết quả đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 04 vụ 04 đối tượng với tổng số tiền 10.750.000đ; giáo dục cam kết 02 vụ 05 đối tượng, còn 01 vụ đang tiếp tục xử lý. Đồng thời, qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đối với 99 cơ sở kinh doanh, phát hiện 01 trường hợp vi phạm, bán hàng hóa hết hạn sử dụng. Kết quả, lập biên bản tiêu hủy số hàng hết hạn, bàn giao cho Đoàn kiểm tra huyện xử lý theo quy định.

- Tội phạm ma túy: Phát hiện, bắt giữ 01 vụ, 02 đối tượng “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (*trương đương về số vụ, giảm 04 đối tượng so với cùng kỳ*). Đã khởi tố vụ án, tiếp tục điều tra làm rõ.

Tính đến ngày 31/5/2023: có 41 người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó: có 35 người nghiện ma túy và 06 người sử dụng trái phép các chất ma túy không thường xuyên; số xã không có tệ nạn ma túy là 02 địa bàn; không có xã, thị trấn trọng điểm loại II và loại III; số xã, thị trấn có tệ nạn ma túy ít phức tạp về ma túy 05 địa bàn.

- Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân huyện: phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đối chiếu, thống nhất số liệu về nguồn tin về tội phạm và điều tra, thụ lý án toàn huyện; cung cấp số liệu đưa ra truy tố 07 vụ, 09 bị can (*trương đương so với cùng kỳ*).

- Đề nghị Tòa án nhân dân huyện: cung cấp số liệu thụ lý 08 vụ, 10 bị cáo; đã đưa ra xét xử 05 vụ, 05 bị cáo (*giảm 02 vụ, 02 bị can so với cùng kỳ*); còn lại 03 vụ, 05 bị cáo đang tiếp tục đưa xét xử.

5. Việc quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống tội phạm

Việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng chống tội phạm với nội dung, định mức, thẩm quyền chi và thanh quyết toán nguồn kinh phí đảm bảo theo quy định.

6. Việc triển khai thực hiện các đề án, dự án về phòng chống tội phạm

Tiếp tục chỉ đạo các ngành có liên quan thực hiện Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp” và Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của Huyện ủy, UBND huyện và sự phối hợp các ban, phòng ngành huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các Hội đoàn thể huyện đã tạo được sức mạnh tổng hợp tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhìn chung, thời gian qua, cơ bản đã đạt được các mục tiêu đề ra trong năm, cụ thể: các loại tội phạm có tính chất phức tạp như: tội phạm có tổ chức, tội phạm về mua bán người, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen,... không xảy ra; một số loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường không phát hiện; chất lượng công tác điều tra, truy tố xét xử và thi hành án hình sự ngày càng được nâng cao, không để xảy ra tình trạng oan, sai; công tác phối kết hợp với các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ điều tra, khám phá được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Hạn chế, khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua, tình hình tội phạm vẫn còn nhiều phức tạp: tội phạm gia tăng, nhất là trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích; tỷ lệ điều tra, khám phá án còn thấp.

Công tác dự báo, nắm tình hình, quản lý địa bàn, mục tiêu, đối tượng đôi lúc chưa kịp thời. Lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm còn thiếu và yếu, nhất là tại các địa bàn trọng điểm; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chưa đồng đều. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với một số ngành, đoàn thể theo quy chế tuy có thực hiện nhưng chưa thường xuyên, chưa đi vào chiều sâu.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI.

1. Dự báo trong thời gian tới, trên địa bàn huyện, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Các vụ tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, giải tỏa đền bù giải phóng mặt bằng tại các khu vực có Dự án tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây đi qua có khả năng mất ổn định về an ninh trật tự. Tình hình tội phạm

